



สรุปหัวข้อข่าวด้านการเกษตรที่สำคัญ นสพ.ประจำวันที่ 23 สิงหาคม 2561

เรื่อง

1. ตั้ง'ชัยวัฒน์'นั่งปลัดคมนาคม
2. Photo News: Column NATION zone UPDATE: เปิดโครงการสัมมนา
3. กรมการข้าวชุกกลุ่มนาแปลงใหญ่'โรมะขาม'เพชรบุรีต้นแบบการพึ่งพาตนเอง...
4. ผู้ว่าฯเชียงใหม่รับสร้างศาลอุทธรณ์ภาค5
5. มหภาพฯแบน3สารเคมีอันตรายตั้งแต่ตั้งกรรมการอีกอ้างเพื่อเป็นคนกลางชี้ขาด
6. 'สุวพันธุ์'ตั้งอนุฯอีก'3สารเคมีอันตราย' 'นพ.ธีระวัฒน์'เอื้อมย้อยไม่เลิก-ไร้ข้อยุติ
7. '4อำเภอ'เพชรบุรีส่อท่วมสูง
8. ภาพข่าว: คอลัมน์ NATIONzone UPDATE: เปิดโครงการสัมมนา
9. ภาพข่าว: พัฒนาเกษตรอินทรีย์
10. พายุจ่ออีกระลอก เพชรบุรีอ่วมซ้ำ!
11. คอลัมน์ ข่าวข้นคนเข้ม
12. คอลัมน์ คาบลูกคาบดอก: แผนพัฒนาโลจิสติกส์ 5 ปี

สื่อ

- ฐานเศรษฐกิจ
THE NATION
แนวหน้า
ผู้จัดการ
ไทยโพสต์
มติชน
กรุงเทพธุรกิจ
กรุงเทพธุรกิจ
สยามรัฐ
ไทยโพสต์
ข่าวสด
ไทยรัฐ

ตั้ง 'ชัยวัฒน์' นั่งปลัดคมนาคม

กรม.ไฟเขียว "ชัยวัฒน์" นั่งปลัดคมนาคม "อนันต์" ปลัดเกษตรฯ "สุกานดา" ขึ้นผู้ว่าสมุทรสงคราม "หมอเกียรติภูมิ" เป็นอธิบดีกรมสุขภาพจิต

พ.อ.อติสิทธิ์ ไชยวัฒน์ ผู้ช่วยโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยผลการประชุม ครม.สัญจร ที่จ.ชุมพร ว่า ครม.เห็นชอบตามที่กระทรวงคมนาคมเสนอแต่งตั้งข้าราชการบริหารระดับสูง 9 ราย ได้แก่ 1. นายชัยวัฒน์ ทองคำคูณ ผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร เป็นปลัดกระทรวงคมนาคม 2. นายสรวิศ หรงศิริ โฆษกกระทรวงคมนาคม เป็นผู้ตรวจราชการกระทรวง เป็นผู้ตรวจราชการสำนักงานนโยบายและ

แผนการขนส่งและจราจร 3. นางอัมพวันวรรณโก ผู้ตรวจราชการกระทรวง เป็นอธิบดีกรมท่าอากาศยาน 4. นายจิรุตม์ วิศาลจิตร อธิบดีกรมเจ้าท่า เป็นผู้ตรวจราชการกระทรวง

5. นายสมศักดิ์ ห่มม่วง รองปลัดกระทรวง เป็นอธิบดีกรมเจ้าท่า 6. นายธนาธิป สมบูรณ์ อธิบดีกรมทางหลวง เป็นรองปลัดกระทรวง 7. นายอานนท์ เหลืองบริบูรณ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวง เป็นอธิบดีกรมทางหลวง 8. นายพีระพล ถาวรสุภเจริญ รองปลัดกระทรวง เป็นอธิบดีกรมการขนส่งทางบก และ 9. นายสนิท พรหมวงษ์ อธิบดีกรมการขนส่งทางบก เป็นรองปลัดกระทรวง



▲ ชัยวัฒน์ ทองคำคูณ

ขณะที่แต่งตั้ง นายอนันต์ สุวรรณรัตน์ อธิบดีกรมการข้าว ให้เป็นปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ขณะเดียวกัน ครม.เห็นชอบตามที่กระทรวงมหาดไทยเสนอแต่งตั้ง นางสุกานดา วรเชษฐบัญชา ที่ปรึกษาด้านการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย ให้เป็นผู้ว่าฯ สมุทรสงคราม แทนผู้ที่เกษียณอายุราชการ

นอกจากนี้ยังมีมติอนุมัติตามที่กระทรวงสาธารณสุขเสนอแต่งตั้งผู้บริหารระดับสูง 10 ราย ได้แก่ 1. น.พ.เกียรติภูมิ วงศ์รจิต อธิบดีกรมแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก เป็นอธิบดีกรมสุขภาพจิต 2. น.พ.มรุต จิรเศรษฐสิริ รองปลัดกระทรวง เป็นอธิบดีกรมแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก 3. พ.ญ.พรรณพิมล วิปุลากร รอง

ปลัดกระทรวงเป็นอธิบดีกรมอนามัย 4. น.พ.โอภาส การย์กวินพงศ์ รองปลัดกระทรวงเป็นอธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ 5. น.พ.ณัฐวุฒิ ประเสริฐสิริพงศ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวง เป็นอธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

6. น.พ.ธเรศ กรัษนัยรวิวงศ์ รองปลัดกระทรวง เป็นเลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา 7. น.พ.ศุภกิจ ศิริลักษณ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวง เป็นรองปลัดกระทรวง 8. น.พ.พิศิษฐ์ ศรีประเสริฐ ผู้ตรวจราชการกระทรวง เป็นรองปลัดกระทรวง 9. น.พ.ประพนธ์ ตั้งศรีเกียรติกุล ผู้ตรวจราชการกระทรวง เป็นรองปลัดกระทรวง และ 10. น.พ.ไพศาล ดั่นคุ้ม ผู้ตรวจราชการกระทรวง เป็นรองปลัดกระทรวง ทั้งนี้มีผลตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2561 เป็นต้นไป ■

NATIONzone UPDATE



เปิดโครงการสัมมนา

นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานเปิดโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการและปาฐกถาพิเศษ ในหัวข้อ “การปรับโครงสร้างภาคเกษตรโดยกลไกสหกรณ์” และนายกฤษฎา บุญราช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ปาฐกถาพิเศษ ในหัวข้อ “การขับเคลื่อนภาคการเกษตรด้วยระบบสหกรณ์” โดยมี นายพิเชษฐ์ วิริยะพาหะ อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ และคณะผู้บริหารกรมส่งเสริมสหกรณ์ ร่วมให้การต้อนรับ ณ หอประชุมกองทัพอากาศ กรุงเทพฯ โดยมีผู้แทนสหกรณ์การเกษตรที่เข้มแข็ง และหน่วยงานราชการร่วมการประชุม

กรมการข้าวเป็นหน่วยงานหลักในการส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ (นาแปลงใหญ่) โดยปัจจุบันมีจำนวนนาแปลงใหญ่ทั้งสิ้น 1,902 แปลง ครอบคลุมพื้นที่ 2,433,172 ไร่ เกษตรกรจำนวน 175,647 ราย ในพื้นที่ 71 จังหวัด



เอาปลายน้ำมาก่อน คือก่อนการผลิตข้าวหรือผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวต้องรู้ว่าใครจะเป็นผู้ซื้อผลิต หลังจากนั้นจะผลิตตามออเดอร์ที่มีอยู่เพื่อประกันความเสี่ยง ซึ่งทุกวันนี้ตลาดมีความชัดเจนเพราะเราใช้ตลาดนำการผลิต... อย่างตลาดเมล็ดพันธุ์ข้าวทาง

กรมการข้าวชุกกลุ่มนาแปลงใหญ่'โรมะขาม'เพชรบุรี ต้นแบบการพึ่งพาตนเองอย่างสมบูรณ์

นางจุลฉวี ไพฑูรย์เจริญลาภ ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมการผลิตข้าว กรมการข้าว กล่าวว่า กรมการข้าวมีนโยบายส่งเสริมการทำนาในรูปแบบแปลงใหญ่ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตด้วยการลดต้นทุนการผลิต เพิ่มผลผลิตข้าวคุณภาพดี สอดคล้องกับความต้องการของตลาด โดยหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ภาครัฐ และเอกชน ร่วมสนับสนุนองค์ความรู้ เทคโนโลยี รวมทั้งปัจจัยการผลิตที่จำเป็น ตลอดจนเชื่อมโยงการตลาด เพื่อให้กลุ่มนาแปลงใหญ่มีความเข้มแข็งและพึ่งพาตนเองได้ในที่สุด



กลุ่มจะมีผู้ซื้อที่แน่นอนโดยสั่งออเดอร์ก่อน 1 ตุลาคม เน้นผลิตเมล็ดพันธุ์ที่ตลาดต้องการและมีเสถียรภาพไม่ไปตามกระแส คือพันธุ์ปทุมธานี 1 สุพรรณบุรี 1 กข31 กข41 กข49

ส่วนพันธุ์ใหม่ๆ จะส่งต่อให้เครือข่ายแปลงใหญ่ในอำเภอบ้านลาดเป็นผู้ผลิต ส่วนตลาดข้าวแปรรูปทางกลุ่มมีโรงสีข้าวเอง มีตลาดแน่นอนคือ สหกรณ์การเกษตรเพื่อการตลาดลูกค้า ธ.ก.ส. (สกต.) ร้านค้าชุมชน อีกส่วนออกบูธตามงานต่างๆ และส่งให้กับแบรนด์ร้อยยิ้ม ชาวานาเพื่อส่งเข้าตลาดโมเดิร์นเทรด

กรมการข้าวมีแผนขยายการส่งเสริมนาแปลงใหญ่เพิ่มขึ้นอีก 40% ของพื้นที่ปลูกข้าวของแต่ละจังหวัด โดยจะเร่งประชาสัมพันธ์และสร้างการรับรู้ผ่านบทเรียนความสำเร็จของกลุ่มนาแปลงใหญ่ต้นแบบของแต่ละจังหวัด เช่น กลุ่มนาแปลงใหญ่โรมะขาม อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี ที่เริ่มต้นมาจากการรวมตัวเป็นศูนย์ข้าวชุมชนผลิตเมล็ดพันธุ์จำหน่าย พอรัฐบาลมีโครงการส่งเสริมนาแปลงใหญ่สมาชิกกลุ่มศูนย์ข้าวชุมชนก็มีความพร้อมและสมัครใจเข้าร่วมโครงการ และมีจำนวนสมาชิกเพิ่มขึ้น รวมทั้งได้ขยายการผลิตไปสู่การผลิตข้าวสารจำหน่ายเอง ลดการพึ่งพาภายนอก ทำให้เกิดความยั่งยืนมากขึ้น



จุลฉวี ไพฑูรย์

สมาชิกกลุ่มนาแปลงใหญ่โรมะขาม เริ่มต้นมาจากศูนย์ข้าวชุมชน ตั้งแต่ปี 2547 ที่ผลิตเมล็ดพันธุ์ส่งให้กับศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวราชบุรี

ต่อมาได้รับการพัฒนาไปเป็นหมู่บ้านส่งเสริมการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว ทำให้สมาชิกมีความรู้ความชำนาญในการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวเป็นอย่างดี ตลอดจนได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากกรมการข้าว ไม่ว่าจะเครื่องมือตรวจวิเคราะห์ความบริสุทธิ์ของ

นายบรรพต มามาก เลขานุการกลุ่มนาแปลงใหญ่โรมะขาม เล่าว่า กลุ่มนาแปลงใหญ่โรมะขาม เริ่มมาตั้งแต่ปี 2559 สมาชิก 49 คน พื้นที่ 756 ไร่ มีแปลงผลิตเมล็ดพันธุ์และแปลงปลูกข้าวพันธุ์ปทุมธานี 1 และข้าวไรซ์เบอร์รี่ การดำเนินงานของกลุ่มจะมีการวางแผนงานทุกอย่างล่วงหน้า โดย



บรรพต มามาก

เมล็ดพันธุ์ ทำให้ลูกค้าเกิดความเชื่อมั่นในเมล็ดพันธุ์ของกลุ่ม หรือจะเป็นเครื่องกระเทาะข้าวเปลือกที่เป็นจุดเริ่มต้นให้ทางกลุ่มได้ทดลองแปรรูปข้าวเอง จนปัจจุบันได้พัฒนาเป็นโรงสีเครื่องสีข้าวขนาดใหญ่ที่คิดค้นขึ้นเอง ทั้งประหยัดไฟและสามารถแยกสิ่งเหลือใช้จากการแปรรูปข้าวเพื่อจำหน่ายสร้างรายได้อีกทางหนึ่งอย่างแกลบ ไร่ข้าว ปลายข้าวที่มีไซโลเก็บไม่ให้ปะปนกับดิน ทำให้

แนวหน้า

Naew Na
Circulation: 900,000
Ad Rate: 900

Section: First Section/เกษตร-และสิ่งแวดล้อม

วันที่: พุธที่ 23 สิงหาคม 2561

ปีที่: 39

ฉบับที่: 13634

หน้า: 8(ล่างขวา)

Col.Inch: 57.07

Ad Value: 51,363

PRValue (x3): 154,089

คลิป: ชาว-ดำ

หัวข้อข่าว: สก๊อป: กรมการข้าวชุกกลุ่มนาแปลงใหญ่'ไร่มะขาม'เพชรบุรีต้นแบบการพึ่งพาตนเองอย่าง...

ขายได้ราคาดีกว่าข้าว โดยทางกลุ่มได้ต่อยอดสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสิ่งเหลือใช้จากการแปรรูปข้าว จนเรียกว่าสินค้ารองคือสินค้าหลัก เพราะกลับร่ำรวยขายข้าวขายได้ราคาดีกว่าขายข้าวที่เป็นสินค้าหลักของกลุ่มเสียอีก

จากจุดเริ่มต้นแค่การผลิตเมล็ดพันธุ์จำหน่าย ปัจจุบันกลุ่มนาแปลงใหญ่ไร่มะขามได้ขยายการผลิตไปสู่การแปรรูปข้าวสารและต่อยอดไปถึงการแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์จากข้าวโดยร่วมมือกับสถาบันการศึกษา เช่น ชาข้าวไรซ์เบอร์รี่ โจ๊กปลายข้าว สบู่ข้าวหอม ครีมอาบน้ำข้าว เป็นต้น โดยในอนาคตวางแผนจำหน่ายสินค้าผ่านตลาดออนไลน์ เพื่อเพิ่มช่องทางการเข้าถึงผู้บริโภคในวงกว้างมากขึ้น

“รายได้ของสมาชิกดีขึ้น แต่ถามว่ารวยไหมคงยังไม่รวย แต่ที่แน่ๆ คือวันนี้เราเห็นรอยยิ้มสมาชิก และสุขภาพทุกคนที่ดีขึ้น จากการ

ตรวจเลือดพบว่าสารเคมีในเลือดลดลงจากการลดการใช้สารเคมี ความสุขในการทำงานเพิ่มขึ้น รายได้ขึ้นปีชัดเจนมากเพราะกลุ่มรับซื้อข้าวจากสมาชิกสูงกว่าตลาด 300-400 บาท ซึ่งสมาชิกมีความพึงพอใจ สังเกตได้จากฤดูกาลที่แล้วได้ปันผลให้สมาชิกร้อยละ 75 สมาชิกก็ได้นำเงิน 75 บาท ที่ได้กลับมาลงทุนเพิ่ม ทำให้ตอนนี้กลุ่มมีเงินหุ้นหลายแสนบาท นี่คือความมั่นคงของกลุ่มที่เกิดขึ้น”

ผู้ว่าฯ เชียงราย อ้าแขนรับ
สร้างศาลอุทธรณ์ภาค 5
ทดแทนบ้านป่าแห้ว
มั่นใจไม่กระทบชช. **11**

ผู้ว่าฯ เชียงราย อ้าแขนรับสร้างศาลอุทธรณ์ภาค 5

เชียงราย - พ่อเมืองเชียงราย อ้าแขนรับแผนย้ายศาลอุทธรณ์ภาค 5-บ้านพัก ชรก. เข้าพื้นที่ เชื้อไร้ปัญหา ที่ดินเป้าหมายก่อสร้างไม่ใช่ที่ป่า-ไม่มีประชาชนได้รับผลกระทบ

จากกรณีสำนักงานศาลยุติธรรม ส่งหนังสือถึงปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์, อธิบดีกรมวิชาการเกษตร ขอให้ที่ดินราชพัสดุ แปลงหมายเลขทะเบียนที่ ชร.225 และที่ ชร.1238 ต.รอบเวียง อ.เมืองเชียงราย เนื้อที่ประมาณ 42-3-00 ไร่ ที่ศูนย์วิจัยพืชสวนเชียงราย ใช้ประโยชน์อยู่ เพื่อก่อสร้างอาคารที่ทำการศาลอุทธรณ์ภาค 5 พร้อมบ้านพักแห่งใหม่ หลังเกิดปัญหา "บ้านป่าแห้ว" ที่เชียงใหม่

โดยที่ดินแปลงดังกล่าวนั้น ตั้งอยู่ติดกับถนนสายเชียงราย-ดงมะดะ ที่เป็นถนน 2 ช่องจราจร ผ่านไปยังสถานที่ท่องเที่ยวที่สำคัญคือ ไร่สิงห์ปาร์ค, น้ำตกขุนกรณ์ ฯลฯ รวมทั้งยังเป็นทางลัดเชื่อมระหว่าง อ.เมืองเชียงราย-ต.ดงมะดะ อ.แม่ลาว-ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 118 เชียงราย-เชียงใหม่ด้วย

หลังมีกระแสข่าวออกมา ทำให้ประชาชนชาวเชียงรายทั่วไป ต่างเฝ้าติดตามความคืบหน้าโครงการนี้ด้วยความสนใจ โดยมีการแสดงความคิดเห็นผ่านโลกออนไลน์กันอย่างกว้างขวาง มีทั้งผู้เห็นด้วย และคัดค้าน เนื่องจากจะทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในพื้นที่จากเดิมเป็นชนบท ไปเป็นสถานที่ทางราชการระดับภูมิภาค

ด้านนายประจัญ ปรัชญ์สกุล ผู้ว่าราชการ จ.เชียงราย เปิดเผยว่า ส่วนตัวแล้วตนคิดว่าการก่อสร้างศาลอุทธรณ์ภาค 5 และบ้านพักเจ้าหน้าที่ไม่น่ามีปัญหาใดๆ เพราะเป็นที่ที่หน่วยงานส่วนกลาง ได้ติดต่อประสานงานระหว่างกันหมดแล้ว ในส่วนของจังหวัดฯ ซึ่งถือเป็นหน่วยงานในพื้นที่ ก็ไม่น่าจะมีปัญหาใดๆ

นอกจากนี้ เมื่อดูจากพื้นที่แล้วพบว่าหากมีการก่อสร้างก็ไม่มีประชาชนเดือดร้อนจากโครงการนี้ รวมทั้งไม่ใช่พื้นที่ป่า แต่เป็นที่ของทางราชการ และมีการขอใช้โดยหน่วยงานของทางราชการในกระบวนการยุติธรรมด้วย ทางจังหวัดจึงยินดีเป็นอย่างยิ่งที่จะได้มีหน่วยงานใหม่เข้ามาให้บริการประชาชนในพื้นที่.

มหากาพย์แบน3สารเคมี วนเวียนแต่งตั้งกรรมการอีก อ้างเพื่อเป็นคนกลางชี้ขาด

สาธารณสุข ● หมอธีระวัฒน์ เภย คณะกรรมการแก้ไข ปัญหาสารเคมีชุดใหม่ที่ นายกฯ แต่งตั้ง เสนอให้ต้อง ตั้งคณะอนุกรรมการที่เป็น กลาง จากกระทรวงศึกษา ศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อ หาข้อสรุปการแบนสารเคมี 3 ตัว

วันที่ 22 ส.ค.61 ศ.นพ. ธีระวัฒน์ เหมจุฑา หัวหน้า ศูนย์วิทยาศาสตร์สุขภาพโรค อุบัติใหม่ ในฐานะกรรมการ แก้ไขปัญหาสารเคมีกำจัดศัตรู พืชที่มีความเสี่ยงสูง ที่นายกฯ แต่งตั้งขึ้น กล่าวภายหลังการ ประชุมเพื่อพิจารณาการ แบนสารเคมี 3 ชนิด คือ พาราควอต คลอไพริฟอส และ ไกลโฟเซต ว่า ผลการประชุม ในวันนี้นวนกลับมาที่เดิม ประธานคณะกรรมการเห็น ว่าทั้ง 3 กระทรวง คือ กระทรวงสาธารณสุข กระทรวง เกษตรและสหกรณ์ และกระทรวงอุตสาหกรรม มีลักษณะ เป็นคู่กรณีกัน เห็นควรว่าต้อง มีการตั้งคณะอนุกรรมการที่ เป็นกลาง จากกระทรวงศึกษา ศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อ พิจารณาในเรื่องนี้ ซึ่งตนเห็น ว่าหากมีการตั้งอนุกรรมการ ชุดนี้ขึ้นมาอีก ก็จะออกมาใน ลักษณะหาคนผิดคนถูก ซึ่งสิ่ง ที่ได้จับมือกับเกษตรกรออก มาพูดตั้งแต่ต้นในเรื่องสาร

เคมีก็เพื่อให้คนไทยจะได้ไม่ เจ็บป่วยทรมาน เกษตรกร รวย และคนไทยปลอดภัย โดยการลดการใช้สารเคมี ดัง นั้น ตนในฐานะกรรมการจะ พยายามชี้ให้คณะกรรมการ เห็นความจำเป็นในการดำเนิน การ เพื่อให้เกษตรกรปลอดภัยและยั่งยืน โดยการหาวิธี การใหม่ที่ถูกและเร็วขึ้น ภาย ได้สิ่งที่ย่อมชอบ ร่วมมือกันได้ โดยไม่ต้องตั้งอนุกรรมการขึ้น มาใหม่เพื่อหาคนถูกคนผิด

“เราต้องก้าวข้ามวิกฤติ ในเรื่องนี้ เพื่อหาจุดยืนร่วม กันให้การผลิตในไทยปลอดภัย โดยการลดการใช้สารเคมี ซึ่งมีวิธีการที่ดี ถูกและเร็วขึ้น กว่า ที่สำคัญมีความปลอดภัย โดยตนก็ยังไม่รู้ว่าคือวิธีไหน ซึ่งในวันที่ 27 ส.ค.นี้ นาย ธีระวัฒน์ ศัลยกำธร รัฐมนตรี ช่วยว่าการกระทรวงเกษตร และสหกรณ์ ได้เชิญตนเข้า ร่วมในการเสวนาเรื่องพิษภัย ของสารเคมี และจะบอกใน วิธีดังกล่าวด้วย ซึ่งคาดว่า ในเร็วๆ นี้จะมีการตั้งคณะ อนุกรรมการชุดใหม่ขึ้นมา เพื่อหาข้อสรุปการแบนสาร เคมีทั้ง 3 ชนิดนั้น ก็อยากให้ ทางคณะกรรมการมองใหม่ โดยการร่วมมือกัน ไม่ใช่ตั้ง อนุกรรมการขึ้นมาใหม่เพื่อ หาใครผิดใครถูก” ศ.นพ.ธีระ วัฒน์กล่าว.

'สุวพันธุ์' ตั้งอนุสาวรีย์ '3สารเคมีอันตราย' 'นพ.ธีระวัฒน์' เอื่อมยื้อไม่เลิก-ไร้ข้อยุติ

เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม ที่ทำเนียบรัฐบาล ศ.นพ.ธีระวัฒน์ เหมะจุฑา กรรมการปฏิรูปประเทศด้านสาธารณสุข กล่าวภายหลังการประชุมคณะกรรมการแก้ไขปัญหาการใช้สารเคมีกำจัดศัตรูพืชที่มีความเสี่ยงสูง ซึ่งมีนายสุวพันธุ์ ตันยุวรรธนะ รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเป็นประธานการประชุม เพื่อพิจารณาหาข้อยุติว่าจะยกเลิกการใช้สารเคมี 3 ชนิดคือ พาราควอต คลอร์ไพริฟอส และไกลโฟเซตหรือไม่ ว่า เป็นการประชุมที่ไม่ได้อะไรและไม่มีความคืบหน้า ปัญหาคือนายสุวพันธุ์ให้ตั้งคณะอนุกรรมการฯ ขึ้นใหม่อีกชุดเพื่อทบทวนอีก และให้รองปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีไปดำเนินการและจะให้คนกลาง คือ ผู้แทนจากกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเป็นประธาน และมีผู้ที่เกี่ยวข้องต่างๆ

“ในที่ประชุมไม่ได้อะไร เป็นการยื้อออกไปอีกไม่รู้จักจบจักสิ้น แต่อย่างไรก็ตาม ในเมื่อ

มีนักวิชาการเยอะ กระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์มีหน้าที่หาวิธีหาอะไรมาทดแทนสารเคมีพวกนี้ ดังนั้น หลังการประชุมก็มีการคายนกรอบมาสรุปในเรื่องหาวิธีทดแทนการใช้สารเคมี 3 ชนิด ตั้งเป้าลด ละ เลิก ให้เร็วที่สุด” ศ.นพ.ธีระวัฒน์กล่าว

ผู้สื่อข่าวถามว่ายังยืนยันกรานให้แบน 3 สารเคมีหรือไม่ ศ.นพ.ธีระวัฒน์กล่าวว่า คงเถียงกันไม่จบ ดังนั้นคิดว่ามายอมรับกันก่อนว่าเป็นสารเคมีที่รับเข้าสู่ร่างกายเยอะก็เสียชีวิต แต่หากรับน้อยๆ นานๆ ก็เป็นมะเร็ง ไต สมอ เสื่อม ดังนั้น จึงปฏิเสธความจริงตรงนี้ได้ ดังนั้นหาอย่างอื่นทดแทนดีกว่า ซึ่งในวันที่ 27 สิงหาคม นายวิวัฒน์ ศัลยกำธร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรฯ จะเสวนาพร้อมแถลงเรื่องแผนการที่จะไม่ใช้สารเคมีที่เป็นอันตรายในการเกษตร



ท่วมตัวเมือง : น้ำจากแม่น้ำเพชรบุรีที่เพิ่มขึ้นอันมีผลมาจากปริมาณน้ำที่ล้นเขื่อนแก่งกระจาน ทำให้ในเขตเทศบาลเมืองเพชรบุรี และตลาดเทศบาลเมือง ถูกน้ำท่วมสูงกว่า 10-13 ซม. วานนี้ (22 ส.ค.)

'4อำเภอ'เพชรบุรีสื่อท่วมสูง

กรุงเทพธุรกิจ ● รมช.เกษตร มั่นใจ น้ำท่วมเพชรบุรี ไม่กระทบพื้นที่เศรษฐกิจ "กฤษฎา" สั่งเร่งสำรวจความเสียหาย เก็บข้อมูลจ่ายเยียวยา ด้านสถานการณ์เพชรบุรี ยังคงเฝ้าระวัง 4 อำเภอ ขณะที่กรมชลเร่งปรับแผนระบายน้ำท้ายเขื่อนเพชร

จากสถานการณ์น้ำท่วมในหลายจังหวัดขณะนี้ โดยเฉพาะพื้นที่ จ.เพชรบุรี ซึ่งได้รับผลกระทบจากน้ำในเขื่อนแก่งกระจานที่มีปริมาณเพิ่มสูง วานนี้ (22 ส.ค.) นายลักษณ์ วจนานวัช รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยภายหลังหารือร่วมกับรองผู้ว่าราชการจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดถึงแนวทางการบริหารจัดการสถานการณ์น้ำว่า การทำงานร่วมกันของทุกภาคทำให้มีความเชื่อมั่นว่าปริมาณน้ำในปีนี้จะไม่ท่วมพื้นที่เขตเศรษฐกิจที่สำคัญของจังหวัดอย่างแน่นอน เนื่องจากมีการบูรณาการแนวทางการจัดการอย่างเต็มที่ ยอมรับว่ามีบางพื้นที่ที่เป็นพื้นที่เปราะบางซึ่งไม่ได้มีสาเหตุมาจากน้ำล้นตลิ่ง แต่มีสาเหตุมาจาก

อ่านต่อหน้า 13

ต่อจากหน้า 16

4อำเภอ

น้ำซึมผ่านทำนบที่กั้นไว้ ซึ่งเป็นพื้นที่ในวงจำกัด และมีไม่กี่แห่ง โดยทางผู้ว่าราชการจังหวัดได้สั่งการให้ดำเนินการสูบน้ำออก ขอให้ประชาชนมีความเชื่อมั่นว่าปีนี้จะสามารถบริหารจัดการการแก้ไขปัญหาน้ำในจ.เพชรบุรีได้

อย่างไรก็ตามนายกฤษฎา บุญราช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้สั่งการให้หน่วยงานที่อยู่ในพื้นที่ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ส่งเจ้าหน้าที่ลงไปตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจกับพี่น้องประชาชนพร้อมสำรวจความเสียหาย เพื่อจ่ายเงินชดเชยให้แก่เกษตรกรที่ผลผลิตทางการเกษตรเสียหาย ตามระเบียบกระทรวงการคลัง ซึ่งจะดำเนิน

การด้วยความรวดเร็วและประสานงานกับทางจังหวัดเพื่อทำงานในเชิงรุกต่อไป

เดือน4อำเภอเพชรบุรีรับมือน้ำ

ด้านนายทองเปลว กองจันทร์ อธิบดีกรมชลประทานเปิดเผยว่า สำหรับสถานการณ์น้ำลุ่มน้ำเพชรบุรี รับน้ำจากการระบายเขื่อนแก่งกระจานมีน้ำในอ่าง 773 ล้าน ลบ.ม. คิดเป็น108.94% จากความจุ 710 ล้านลบ.ม. ในวันนี้มีน้ำไหลเข้า 19.49 ล้านลูกบาศก์เมตร ได้เปิดระบาย 263.30 ลบ.ม.ต่อวินาทีหรือ 22.74 ล้านลูกบาศก์เมตรต่อวัน การระบายน้ำท้ายเขื่อนเพชร 175 ลบ.ม. ต่อวินาที เกินเกณฑ์เฝ้าระวัง 150 ลบ.ม. ต่อวินาที หรือวันละ 15.12 ล้าน ลบ.ม.

ขณะที่ระดับตลิ่งลุ่มน้ำเพชรบุรี ที่สถานีวัดน้ำ B. 3 บ้านสองพี่น้อง อ.แก่งกระจาน รับน้ำได้สูงสุด 200 ลบ.ม.ต่อวินาที ปริมาณน้ำขณะนี้อยู่ที่ 262.20 ลบ.ม.ต่อวินาที ระดับน้ำสูงกว่าตลิ่ง 0.02 เมตร แนวโน้มน้ำท่วม ส่วน

จุดวัดน้ำ B. 9 บ้านสาระเห็ด ต. กลัดหลวง อ.ท่าทรายรับน้ำได้สูงสุด 350/00 ลบ.ม. ต่อวินาที ปริมาณน้ำขณะนี้ 263.00 ลบ.ม. ต่อวินาที ระดับน้ำต่ำกว่าตลิ่ง .87 เมตร แนวโน้มวิกฤติ

สำหรับจุดวัดน้ำ B. 10 ต.ยางหย่อง อ.ท่าทรายรับน้ำได้สูงสุด 400 ลบ.ม. ต่อวินาที ปริมาณน้ำขณะนี้ 175.70 ลบ.ม. ต่อวินาที ระดับน้ำต่ำกว่าตลิ่ง 2.32 เมตร แนวโน้มเฝ้าระวัง และจุดวัดน้ำ B 16 ต.บ้านลาด อ.บ้านลาด รับน้ำได้สูงสุด มีปริมาณน้ำขณะนี้ 172.20 ลบ.ม. ต่อวินาที ระดับน้ำสูงกว่าตลิ่ง 0.27 เมตร แนวโน้มน้ำท่วม

ในส่วนเขตเทศบาลเมืองเพชรบุรี จุดวัดน้ำ B. 15 ต. คลองกระแซง อ. เมืองเพชรบุรีรับน้ำได้สูงสุด 150 ลบ.ม. ต่อวินาที ปริมาณน้ำขณะนี้ 161.6 ระดับน้ำสูงกว่าตลิ่ง 0.39 เมตร แนวโน้มน้ำท่วม

กรมชลฯ สั่งปรับแผนระบายน้ำ

ทั้งนี้กรมชลฯได้ปรับแผนบริหารจัดการน้ำในแม่น้ำเพชรบุรีซึ่งมีปริมาตรเพิ่มขึ้น ขณะนี้ระบายท้ายเขื่อนเพชรอยู่ที่ 160-165ลบ.ม.ต่อวินาทีได้ผันน้ำหน้าเขื่อนเพชรเข้าระบบชลประทาน และคลองระบายน้ำดี9 รวมกันประมาณ 112 ลบ.ม.ต่อวินาที ไหลผ่านเขื่อนเพชร ลงสู่อ่างเก็บน้ำเพชรบุรีในอัตรา 162 ลบ.ม.ต่อวินาที ซึ่งที่ อ.เมืองต่ำกว่าตลิ่ง 0.05 เมตรโดยระดับน้ำในแม่น้ำเพชรโดยรวมมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น

นอกจากนี้กรมชลฯจำเป็นต้องปรับลดปริมาณน้ำที่เปิดเข้าคลองส่งน้ำสายใหญ่ 3 เป็นการชั่วคราวเพื่อซ่อมแซมคันคลองในจุดที่ชำรุด จึงได้ปรับแผนเพิ่มปริมาณน้ำเข้าคลองส่งน้ำทั้ง 4 สาย ให้มากกว่าเดิม พร้อมปรับแผนการระบายน้ำลงแม่น้ำเพชรบุรีเป็นประมาณ 140 - 160 ลบ.ม.ต่อวินาที จนกว่าปริมาณน้ำสูงสุดที่ระบายจากเขื่อนแก่งกระจานจะลดลงอยู่ในเกณฑ์ที่เหมาะสม

ส่วนปริมาณน้ำในแม่น้ำยม จ.แพร่มีระดับน้ำลดลงอย่างต่อเนื่อง อย่างไรก็ตามเพื่อลดผลกระทบต่อตัวเมืองสุโขทัย จะหน่วงน้ำไว้บริเวณประตูระบายน้ำ(ปตร.) ทาดสะพานจันทร์ และผันน้ำส่วนหนึ่งเข้าคลองยม-น่าน สายเก่าในอัตรา 100 และ 150 ลบ.ม.ต่อวินาที และควบคุมน้ำผ่านปตร.ทาดสะพานจันทร์ ในอัตราสูงสุดไม่เกิน 650 ลบ.ม.ต่อวินาที จากนั้นจะผันน้ำเข้าคลองเล็กทั้ง 2 ผังของแม่น้ำยม ในอัตรา

สูงสุดไม่เกิน 150 ลบ.ม.ต่อวินาที **สทนช.เตือน 14 จว.ฝนหนักเสี่ยงท่วม**

ขณะที่นายสำเริง แสงภู่วงค์ รองเลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ (สทนช.) ในฐานะผู้อำนวยการศูนย์เฉพาะกิจชั่วคราวในภาวะวิกฤติ เปิดเผยว่ามีพื้นที่เสี่ยงภัยจากฝนตกหนักถึงหนักมาก 14 จังหวัด ซึ่งทางศูนย์ฯ ยังคงเฝ้าติดตามสถานการณ์น้ำในเขื่อนขนาด

ใหญ่ที่อยู่ในเกณฑ์เฝ้าระวัง นอกจากเขื่อนแก่งกระจาน โดยเน้นย้ำตามข้อสั่งการของ พล.อ.ฉัตรชัย สาริกัลยะ รองนายกรัฐมนตรี ในการบริหารจัดการน้ำที่ต้องเร่งพร่องน้ำให้เต็มศักยภาพของลำน้ำท้ายน้ำเพื่อรองรับปริมาณฝนที่ตกเหนือเขื่อน โดยประสานจังหวัด และพื้นที่เตรียมการป้องกันและช่วยเหลือพื้นที่ได้รับผลกระทบจากการระบายน้ำให้มากที่สุด

ได้แก่เขื่อนน้ำอูน จ.สกลนคร ปริมาณน้ำ 534 ล้านลบ.ม. คิดเป็น 103% เขื่อนวชิราลงกรณ จ.กาญจนบุรี ปริมาณน้ำ 8,025 ล้าน ลบ.ม. คิดเป็น 91% เขื่อนขุนด่านปราการชล จ.นครนายก ปริมาณ 194 ล้าน ลบ.ม. คิดเป็น 87%เขื่อนปราณบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์ ปริมาณ 335 ล้าน ลบ.ม. ปัจจุบันมีแผนระบายน้ำลงแม่น้ำปราณบุรีเพิ่มขึ้นเป็นวันละ 10.40 ล้าน ลบ.ม. คาดว่าระดับน้ำในแม่น้ำปราณบุรีวันนี้ (22 ส.ค.61) จะสูงขึ้นอีกไม่เกิน 20 ซม.

NATIONzone

UPDATE



เปิดโครงการสัมมนา

นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานเปิดโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการและปาฐกถาพิเศษ ในหัวข้อ “การปรับโครงสร้างภาคเกษตรโดยกลไกสหกรณ์” และนายฤทธิฐาน บุญราช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ปาฐกถาพิเศษ ในหัวข้อ “การขับเคลื่อนภาคการเกษตรด้วยระบบสหกรณ์” โดยมี นายพิเชษฐ์ วิริยะพาหะ อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ และคณะผู้บริหารกรมส่งเสริมสหกรณ์ ร่วมให้การต้อนรับ ณ หอประชุมกองทัพอากาศ กรุงเทพฯ โดยมีผู้แทนสหกรณ์การเกษตรที่เข้มแข็ง และหน่วยงานราชการร่วมการประชุม



พัฒนาเกษตรอินทรีย์...ดร.วิวัฒน์ ศัลยกำธร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) การพัฒนาเกษตรอินทรีย์ระดับพื้นที่กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาเกษตรอินทรีย์ ระหว่างจังหวัดเชียงราย พะเยา แพร่ และน่าน ณ ศาลากลางจังหวัดเชียงราย เมื่อเร็วๆ นี้

พายุจ่ออีกระลอก เพชรบุรีอ่วมซ้ำ!

ไทยโพสต์ • “เพชรบุรี” ลุ้นระทึก! “โฆษก กท.” เผยพายุเข้าอีกระลอก เตือน ปชช. ท้ายน้ำเก็บข้าวของ พร้อมเร่งระบายน้ำเต็มที่ “บึงบ่อมน้ำ” สั่ง ปภ.-ทหารเข้าช่วยเหลือ ผู้ประสบภัย “รมช.เกษตรฯ” ลงเกาะติด บริหารจัดการลุ่มน้ำเพชรบุรี เสริมกระสอบทรายพื้นที่เสี่ยงน้ำท่วม “ศูนย์เฉพาะกิจฯ” แจง 14 จว.เผชิญฝนตกหนัก

เมื่อวันที่ 22 ส.ค. พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรีและ รมว.กลาโหม กล่าวถึงสถานการณ์น้ำท่วมพื้นที่เขื่อนแก่งกระจาน อ.แก่งกระจาน จ.เพชรบุรี ว่าทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยกรมป้องกันและบรรเทา

อ่านต่อหน้า 10

พายุจ่ออีก

สาธารณสุข (ปภ.) กระทรวงมหาดไทย และหน่วยทหาร ได้เตรียมการช่วยเหลือ ผู้ประสบภัยน้ำท่วมที่อำเภอแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรีไว้แล้ว ซึ่งยังมีปริมาณน้ำมาก แต่ทราบว่าน้ำเริ่มลดลงแล้ว

“มาตรการช่วยเหลือประชาชนที่อยู่ท้ายน้ำ และผู้ประกอบการธุรกิจรีสอร์ท ทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็เตรียมมาตรการการช่วยเหลือฟื้นฟูไว้แล้วเช่นกัน” พล.อ.ประวิตรกล่าว

พล.ท.คงชีพ ตันตระวาณิชย์ โฆษกกระทรวงกลาโหม กล่าวว่า ขณะนี้ได้รับรายงานทางภาคอีสานและเหนือน้ำลดลงแล้ว อยู่ในระหว่างร่วมสำรวจพื้นที่ปรับสภาพเส้นทางคมนาคม ปรับให้ประ

ชาชนใช้งานได้ตามปกติ ในส่วนของจังหวัดเพชรบุรี ต้องเตรียมการเฝ้าระวัง หลังทราบข่าวจะมีพายุเข้าอีกระลอก ได้แจ้งเตือนประชาชนท้ายน้ำให้เก็บข้าวของเตรียมกันน้ำไม่ให้นำเข้าไปในพื้นที่ มีการนำเรือระบายน้ำ รถชุดเจาะทำทางระบายน้ำให้ได้มากที่สุด ช่วยเหลือ อพยพประชาชนในพื้นที่เสี่ยง ซึ่งได้มอบหมายให้กำลังพลในพื้นที่ประสาน ปภ.จังหวัดติดตามให้ความช่วยเหลือ

“พล.อ.ประวิตรกำชับให้ทุกเหล่าทัพให้ความช่วยเหลือ โดยนำยุทโธปกรณ์ต่างๆ เข้าช่วยเหลือติดตามเฝ้าระวัง โดยส่วนกลางเตรียมกำลังทหารไว้สนับสนุนงาน ยืนยันกองทัพไม่ได้ทอดทิ้งประชาชนอย่างไรก็ตาม ยังไม่มีการร้องขอมาเป็นกรณีพิเศษ” โฆษกกระทรวงกลาโหมกล่าว

วันเดียวกัน นายลักษณะ วจนาววัชร ฐมนตรียุทธศาสตร์การกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (รมช.เกษตรและสหกรณ์) เดินทางลงพื้นที่ จ.เพชรบุรี ติดตามสถานการณ์น้ำและการบริหารจัดการน้ำลุ่มน้ำเพชรบุรี เขื่อนแก่งกระจาน และเขื่อนเพชร บริเวณโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี

นายลักษณะกล่าวว่า สถานการณ์น้ำในแม่น้ำเพชรบุรี จ.เพชรบุรี ปัจจุบันมีปริมาณน้ำจากเขื่อนแก่งกระจานจำนวน 773 ล้าน ลบ.ม. คิดเป็นร้อยละ 109 ของความจุอ่างฯ ส่งผลให้บริเวณ อ.แก่งกระจาน และ อ.ท่ายาง มีน้ำล้นตลิ่งบริเวณพื้นที่ลุ่มต่ำริมสองฝั่งแม่น้ำ ซึ่งปริมาณน้ำในเขื่อนแก่งกระจานมีแนวโน้มลดลงอย่างต่อเนื่อง ส่วนบริเวณหน้าเขื่อนเพชร กระทรวงเกษตรฯ โดยกรมชลประทาน ได้ผันน้ำเข้าระบบชลประทาน และคลองระบายน้ำ D9 รวมกันประมาณ 120 ลบ.ม./วินาที เร่งระบาย

น้ำไปออกทะเล ส่วนที่เหลือจะควบคุมให้ไหลผ่านเขื่อนเพชรลงสู่แม่น้ำเพชรบุรีในอัตราประมาณ 160 ลบ.ม./วินาที ซึ่งจะไหลผ่าน อ.ท่ายาง และ อ.บ้านลาด ขณะนี้ยังไม่ได้รับผลกระทบน้ำล้นตลิ่ง

“พื้นที่บริเวณที่ลุ่มต่ำในเขตเทศบาลเมืองเพชรบุรี ได้รับผลกระทบมีน้ำล้นตลิ่งในบางแห่ง อาทิ บริเวณสนามฟุตบอลวิทยาลัยเทคนิคเพชรบุรี โรงน้ำแข็งธนสิทธิ์ สะพานลำไย และสะพานใหญ่ เป็นต้น โดยทางจังหวัดเพชรบุรีและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้เข้าไปแก้ไขปัญหาดังกล่าวด้วยการเสริมกระสอบทรายในพื้นที่ดังกล่าวแล้ว พร้อมกับให้เจ้าหน้าที่เฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด รวมทั้งประชาสัมพันธ์แจ้งเตือนประชาชนให้รับทราบสถานการณ์อย่างต่อเนื่อง” นายลักษณะกล่าว

รมช.เกษตรฯ กล่าวว่า ได้มอบหมายให้กรมชลประทานร่วมกับจังหวัดเพชรบุรีและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง บูรณาการทำงานร่วมกันในการเฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิด โดยเฉพาะในพื้นที่เสี่ยงน้ำท่วมต่างๆ อีกทั้งให้กรมชลประทานเตรียมความพร้อมโดยติดตั้งเครื่องสูบน้ำเพื่อเร่งระบายน้ำหากเกิดน้ำท่วมขังในเขตชุมชน พื้นที่เศรษฐกิจ และพื้นที่การเกษตร รวมทั้งการเตรียมพร้อมเครื่องจักรกล เครื่องมือต่างๆ และเจ้าหน้าที่ในการให้ความช่วยเหลือประชาชนได้ตลอด 24 ชั่วโมง

ขณะที่นายสำเริง แสงภู่วงค์ รองเลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ (สทนช.) ในฐานะผู้อำนวยการศูนย์เฉพาะกิจชั่วคราวในภาวะวิกฤติ กล่าวถึงสถานการณ์น้ำและพื้นที่เสี่ยงสำคัญว่า ปัจจุบันเขื่อนแก่งกระจาน จ.เพชรบุรี มีปริมาณน้ำ 773 ล้าน ลบ.ม. คิดเป็น 109% น้ำล้นทางระบายน้ำ (Spillway) สูง 1.37 ม. ลดลงจากเมื่อวันที่ 21 ส.ค. 7 ซม. คิดเป็นปริมาณน้ำไหลเข้า 19.41 ล้าน ลบ.ม. ลดจากเมื่อวันที่ 21 ส.ค. 6.2 ล้าน ลบ.ม. ขณะที่ปริมาณการระบายน้ำยังคงสูง แต่มีแนวโน้มทรงตัวอยู่ที่ 22.75 ล้าน ลบ.ม. สำหรับสภาพน้ำในพื้นที่ท้ายน้ำ ระดับน้ำในแม่น้ำเพชรบุรี เมื่อเวลา 05.00 น. บริเวณ อ.แก่งกระจาน

จ.เพชรบุรี สูงกว่าระดับตลิ่งที่สถานีวัดกรรมชลประทาน 3 ซม. แนวโน้มลดลง

นายสำเริงกล่าวไว้ที่ อ.เมืองเพชรบุรี จ.เพชรบุรี สูงกว่าระดับตลิ่งที่สถานีวัดกรรมชลประทาน 39 ซม. แต่ยังไม่ล้นคันกันน้ำชั่วคราวและถาวรของเทศบาลที่ได้เสริมจากระดับตลิ่งเดิม ซึ่งมีความสูงเฉลี่ยประมาณ 40-60 ซม. เพื่อป้องกันน้ำทะเลลักเข้าพื้นที่ชุมชนเมืองและเขตเศรษฐกิจ

“เนื่องจากระดับน้ำยังคงมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น ทุกหน่วยงานได้เร่งให้ความช่วยเหลือ พร้อมทั้งระบายน้ำออกจากพื้นที่น้ำเอ่อล้นในชุมชนหรือพื้นที่ลุ่มต่ำ โดยสนับสนุนเครื่องจักร เครื่องมือ อุปกรณ์ต่างๆ ทั้งเครื่องสูบน้ำ รถสูบน้ำ ท่วมซึ่ง รถสูบน้ำระยะไกล เรือยนต์ผลักดันน้ำ เครื่องผลักดันน้ำ รถบรรทุกขนย้ายผู้ประสบภัย รวมถึงเรือพาย เรือท้องแบน เพื่อการสัญจรทางน้ำสนับสนุนในพื้นที่อย่างเต็มที่ด้วย” นายสำเริงกล่าว

พ.อ.ศุภชัย เฉพาะกิจชั่วคราวในภาวะวิกฤติกล่าวว่า ปัจจุบันยังคงมีฝนตกหนักบางพื้นที่ โดยมีพื้นที่เสี่ยงภัยฝนตกหนักถึงหนักมาก 14 จังหวัด ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ หนองคาย บึงกาฬ นครพนม สกลนคร ภาคตะวันออก จันทบุรี ตราด ภาคใต้ ชุมพร ระนอง สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช พังงา กระบี่ ตรัง และสตูล โดย 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา มีฝนตกปานกลางถึงหนักในภาคเหนือ ได้แก่ จ.น่าน 82.0 มม., เพชรบูรณ์

76.6 มม., แม่ฮ่องสอน 63.2 มม., พิจิตร 41.8 มม., อุตรดิตถ์ 38.8 มม., พิษณุโลก 37.0 มม. ภาคกลาง นครสวรรค์ 57.4 มม. ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สกลนคร 57.4 มม. ภาคตะวันออก ตราด 53.0 มม. และ ภาคใต้ พังงา 56.5 มม.

“จากสถานการณ์ฝนที่ยังตกหลายพื้นที่ต่อเนื่อง ทางศูนย์ฯ ยังคงเฝ้าติดตามสถานการณ์น้ำในเขื่อนขนาดใหญ่ที่อยู่ในเกณฑ์เฝ้าระวัง นอกจากเขื่อนแก่งกระจาน โดยเน้นย้ำตามข้อสั่งการของ พล.อ.ฉัตรชัย สาริกัลยะ รองนายกรัฐมนตรี ในการบริหารจัดการน้ำ ที่ต้องเร่งพร่องน้ำให้เต็มศักยภาพของลำน้ำท้ายน้ำ เพื่อรองรับปริมาณฝนที่ตกเหนือเขื่อน” พ.อ.ศุภชัย เฉพาะกิจชั่วคราวในภาวะวิกฤติกล่าว

ที่ จ.เพชรบุรี ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ถนนหลายสายในเขตเทศบาลเมืองเพชรบุรี ทั้งในตัวตลาดเมืองเพชร ถนนหน้าห้างสหไทย ถนนพงษ์สุริยา ถนน 18 เมตร และถนนคนเดิน ช้างจวนผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี น้ำเริ่มเอ่อล้นเข้าท่วมพื้นผิวจราจรแล้ว โดยน้ำดันขึ้นทางฝาท่อระบายน้ำและน้ำที่ล้นตลิ่ง แต่จะจุดน้ำมีความสูงประมาณ 10-13 เซนติเมตร และเพิ่มสูงขึ้นเรื่อยๆ รวมทั้งมีรายงานว่าจะมีมวลน้ำก้อนใหญ่มาถึงพื้นที่เมืองเพชร ทำให้ชาวบ้านได้เร่งเก็บข้าวของขึ้นที่สูง และมีกรนำถุงทรายก่อกั้นเป็นกำแพง.

ข่าวสด

Khao Sod
Circulation: 950,000
Ad Rate: 1,650

Section: First Section/สังคม

วันที่: พุธที่ 23 สิงหาคม 2561

ปีที่: 28

ฉบับที่: 10130

Col.Inch: 57.10

Ad Value: 94,215

คอลัมน์: ข่าวชั้นคนเซม

หน้า: 4(บน)

PRValue (x3): 282,645

คลิป: สีสี่

หนังสือพิมพ์ข่าวสด หนังสือพิมพ์เติบโตเร็วที่สุดในประวัติศาสตร์ Khaosod-ข่าวสด เว็บไซต์ยอดนิยม มียอดติดตามมากที่สุด 13 ล้านโลก ฉบับนี้ตรงกับวันพุธที่ 23 สิงหาคม พุทธศักราช 2561 ขึ้น 12 ค่ำ เดือน 9 ปีจอ...● “โชคดียังมีไม่สิ้นสุด ศัตรูทำอะไรไม่ได้ คนจากทางไกลจะนำ



ลามมาให้ และขอให้หมั่นทำบุญกุศลอยู่เสมอ” ความหมาย “เยี่ยมชี” หมายเลข 12 ที่ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา หัวหน้าขบวนอำนาจ เขย่าได้ จากศาลกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ จ.ชุมพร...● “ขอให้อยู่นานๆ ยังไม่ื่อยากเลือดตั้ง” คำหวานๆ ซาวระนอง ทำเอา บิ๊กตู๋ ยิ้มเขินๆ เหมือนตอนได้ยิน “ขอให้ป็นนายกฯ ตลอดชีพ” จากคนเพชรบุรี “ลุงตู่ นักสู้ ผู้ยิ่งใหญ่” จากคนฝั่งธนฯ ไปไหนมีแต่คนรักคนเชียร์ขนาดนี้ ถ้าไม่รีบ “เลือดตั้ง” ระวังเสียของนะท่าน...● นานๆ อดีตนายกฯหญิงจะโพสต์

สักที เมื่อ บิ๊กตู๋ พุดคุยสาวการทำเรือ ชื่อ ยิ่งลักษณ์ จำรรจาประสาชลอนพาไป ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร เลยทวิตจากแดนไกลถึง อดีตผบ.ทบ. “ยังจำชื่อนี้ได้อยู่หรือคะ” ทำเอายออดวิว ความเห็นกระหึ่มโซเชียล...● ครม.ครั้งก่อน ได้ปลดกระทรวงพาณิชย์ ปลัดกระทรวงสาธารณสุขคนใหม่ ล่าสุดครม.เห็นชอบ อนันต์ สุวรรณรัตน์ อธิบดีกรมการข้าว เป็นปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ชัยวัฒน์ ทองคำคูณ แชงอธิบดีกรมใหญ่ สร้างตำนานผอ.สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร ผงาดปลัดกระทรวงคมนาคม ทำยบัญญัติยังมีมหาตไทยเก็บตก ตั้ง สุกานดา วรเชษฐบัญชา ที่ปรึกษาด้านการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย สร้างตำนานแม่สิงห์ “ผู้ว่าฯหญิง” สมุทรสงคราม...● สมัย

เผด็จการอนาล็อก บ้านเมืองเรา ได้ยินได้เห็นประโยค “ฆ่าคอมมิวนิสต์
ไม่บาป” จากผู้ทรงศีลระดับเจ้าคุณ ล่วงเลยมายุค เผด็จการดิจิทัล
ก็ให้เห็นได้ยิน “ฆ่าเวลาบาปกว่าฆ่าคน” จากผู้ทรงศีลระดับซุเปอร์สตาร์
วันดีคืนดีก็โชว์เช็คอินสนามบินต่างประเทศ โปสเตอร์ดีแจ๋วแหวกเรียกโลก
สาวก...● ค่าของคนอยู่ที่ผลของงาน ‘บิกโจ๊ก’ พล.ต.ต.สุรเชษฐ์
หักพาด นายตำรวจหนุ่มมากความสามารถ ได้รับแต่งตั้งจาก บิ๊กป้อม
ให้รับหน้าที่รองโฆษกประจำรองนายกฯ พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ
ส่วน “งานหลัก” รองผบช.ท่องเที่ยว ผลงานกวาดล้างอาชญากรรม
จับกุมอาชญากรยังเข้มข้น ควบคุมงานรอง “ผจก.เทนนิสทีมชาติไทย”
กำลังไล่ล่าเหรียญชก.ที่อินโดนีเซีย...● กลายเป็น “คลิปฮอตฮิต” ไม่ได้
ไม่ได้ เวลานี้ผู้คนเสาะหาตามดูย้อนหลัง ธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ หัวหน้า
พรรคอนาคตใหม่ รับเชิญออกทีวีเดี่ยวๆ โชว์วิสัยทัศน์การบ้านการเมือง-
ส่วนตัว ฉะบับขาดแหลมคม...● ข่าวชั้น คนเซม วันนี้, 11.00 น. งาน
Vietnamese Goods & Tourism Week in Thailand 2018
ลานเซ็นทรัลคอร์ต, อีเดน 1 และบีคอน 2 เซ็นทรัลเวิลด์ วันนี้ถึง
26 ส.ค....● 13.30 น. **ดารณี ทองประชุม** ผจก.กลุ่มโครงการ เอ็น.ซี.ซี.
เอ็กซ์โปชั่น ออกาไนเซอร์ จัดงาน **Pet Expo Championship 2018**
ชั้น 5 บีซีซีฮอลล์ เซ็นทรัลลาดพร้าว...● แจ้งข่าวล่วงหน้า **บริษัท**
รถไฟฟ้า ร.ฟ.ท. จำกัด จัดโครงการ **Smile Station** มอบโล่พนักงาน
ดีเด่น แอร์พอร์ต เรล ลิงก์ สถานีมักกะสัน พรุ่งนี้ 14.00 น. ...● งาน
Farm Cuisine ผักผลไม้สดใหม่จากฟาร์ม สินค้าเกษตรอินทรีย์กว่า
80 ร้านค้า 24 ส.ค.-2 ก.ย. เมนเอเทรียม ชั้น 1 ซีคอนสแควร์ ศรีนครินทร์...●
สมาคมนักเรียนเก่าเยอรมัน ในพระบรมราชูปถัมภ์ จัดแข่งขัน
กอล์ฟการกุศลชิงถ้วยพระราชทาน วันที่ 4 ก.ย. ที่สนามกอล์ฟ
ภูประเดมิย์สมัครทั้งประเภททีมและรายบุคคล โทร.0-2677-6719...●

สันตะวา

mudlek@thairath.co.th

คาบลูกคาบดอก

หมัดเหล็ก

แผนพัฒนาโลจิสติกส์ 5 ปี

การประชุม คณะกรรมการพัฒนาระบบการบริหารจัดการ **แผนส่งสินค้า** (กบส.) รองนายกฯ สมคิด จาตุศรีพิทักษ์ ได้กำกับให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับ การบริหารโลจิสติกส์ ไม่ว่าจะเป็น สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร (สนข.) กรมเจ้าท่า ให้ไปร่างแผนการขนส่งขนาดใหญ่ของประเทศไทยในช่วง 5 ปีต่อจากนี้ไปว่าจะต้องทำอะไรบ้างให้สอดคล้องกับการขยายตัวทางเศรษฐกิจตามที่ ธนาคารแห่งประเทศไทย แลงตัวเลขออกมาแล้วว่า ในไตรมาสที่ 2 จีดีพีอยู่ที่ร้อยละ 4.6 และทั้งปีคาดว่า จีดีพี หรือความเจริญเติบโตของประเทศไทยจะอยู่ที่ร้อยละ 4.2-4.8 ด้วยซ้ำไป

ทั้งนี้ รองนายกฯสมคิด ต้องการเห็น แผนโลจิสติกส์ ในเบื้องต้นภายใน 7 เดือน ก่อนที่จะมีการเลือกตั้ง นอกจากนี้จะเป็นการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศแล้วจะส่งผลให้ ธนาคารโลก ปรับอันดับประสิทธิภาพด้านโลจิสติกส์ของไทยดีขึ้น ซึ่งในปัจจุบันอยู่ที่อันดับ 32 จาก 160 ประเทศทั่วโลก

อย่างไรก็ตาม การพัฒนาโลจิสติกส์ของประเทศจะต้องมีการพัฒนาองค์ประกอบอื่นๆให้สอดคล้องกันไปด้วยเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดในการกระจายสินค้า ไม่ว่าจะเป็นคลังเก็บสินค้า การบริหาร

จัดการสินค้าเพื่อการส่งออก เป็นต้น ที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงคมนาคม จะต้องไปหารือกับภาคเอกชนว่าควรจะทำร่วมกันในลักษณะไหนบ้าง

การประชุม ครม.ที่ จ.ชุมพรที่ผ่านมา สศช. ได้เสนอกรอบการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจภาคใต้ หรือ เอสอีซี โดยจะมีการพัฒนาแผนโลจิสติกส์ควบคู่กันไปด้วย ที่จะมีการเชื่อมโยงระบบการขนส่งทั้งทางบก ทางเรือ และทางอากาศเอาไว้ด้วยกัน หรือ บางเส้นทางที่จะสนับสนุนการท่องเที่ยวเช่น สุราษฎร์ธานี-อ่าวไทยตอนบน เชื่อมโยงไปยังท่าเรือขนาดใหญ่ เป็นการบริหารผ่านระบบ National Single Window บริการจุดเดียวครบวงจร

เป็นการพัฒนา ระบบขนส่งสินค้าแบบเบ็ดเสร็จ ทั่วประเทศ ที่พร้อมจะส่งออกสินค้าการเกษตรและอุตสาหกรรมแล้ว การขนส่งคนก็จะมีประสิทธิภาพมากขึ้นไม่ว่าจะเป็นถนน เลียบทะเล การเชื่อมต่อทางรางระหว่างสนามบินกับรถไฟ รถยนต์ ท่าเรือท่องเที่ยวขนาดใหญ่ ซึ่งจะเนรมิตให้ ภาคใต้ เป็นริเวียร่าเมืองไทย ให้บริการนักท่องเที่ยวได้สะดวกและปลอดภัยมากขึ้น

ระบบการขนส่งขนาดใหญ่ของประเทศไทยอยู่ภายใต้ขีดจำกัดมานานหลายรัฐบาลไม่ว่าจะเป็นงบประมาณและเงื่อนไขในการร่วมลงทุนของภาคเอกชน ซึ่งส่วนใหญ่แล้วจะคำนวณเป็นตัวเงินว่าดำเนินการไปแล้วคุ้มทุนหรือไม่ แต่ไม่ได้มองถึงผลลัพธ์ที่ได้รับจากด้านอื่นๆ ไม่ว่าจะเป็นอุตสาหกรรมท่องเที่ยว ความมั่นคง หรือการรองรับการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ การขยายตัวของประชากรในอนาคต

นอกจากจะเสียค่าใช้จ่ายยังต้องซื้อของแพงอีกตลอด.

หมัดเหล็ก